

Số: /BC-MTTQ

Gia Lai, ngày tháng năm 2019

**DỰ THẢO
LẦN 6**

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA ỦY BAN, BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI KHOÁ IX - NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014- 2019) đã hiệp thương cử ra 87 vị Ủy viên Ủy ban. Thông qua quá trình hoạt động có sự mở rộng thành phần khối đại đoàn kết, tại các Hội nghị Ủy ban đã hiệp thương giới thiệu bổ sung, thay thế 29 vị Ủy viên Ủy ban, xem xét kết nạp và công nhận 05 tổ chức thành viên, nâng tổng số Ủy viên Ủy ban lên 92 vị. Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX cũng đã cử ra Ban Thường trực gồm 09 vị, trong đó: 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và 05 vị Ủy viên Thường trực. Hiện nay, Ban Thường trực còn 08 vị (01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch và 04 Ủy viên Thường trực).

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019) với tinh thần “**Đại đoàn kết – Vượt qua thách thức - Ổn định và phát triển bền vững**” tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng và tăng cường, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014 – 2019) kiểm điểm trước Đại hội với những ưu, khuyết điểm, cụ thể như sau:

II/ NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2014-2019):

1/ Kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, ban hành Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm cụ thể, sát với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; trong tổ chức và hoạt động luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và địa bàn khu dân cư.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 12 Hội nghị (Sơ kết, tổng kết, bất thường), ban hành 12 Nghị quyết; phối hợp tổ chức các Hội nghị hiệp

thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tham gia góp ý các dự thảo Nghị quyết, các kỳ họp HĐND, các quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên ở khu dân cư theo quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động, các vị Ủy viên Ủy ban luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia các kỳ họp Ủy ban, tại các kỳ họp các vị đã tập trung thảo luận góp ý, xây dựng các nghị quyết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, các Nghị quyết của các kỳ họp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra; bình quân các vị ủy viên tham gia dự kỳ họp đạt 90%,

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các vị đã tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động. Thông qua các vị Ủy viên, nhiều ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được tổng hợp, phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc phối hợp xem xét giải quyết.

2/ Kết quả hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sau Đại hội IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, phát huy dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Thường trực gắn với phụ trách lĩnh vực chuyên môn, theo dõi hoạt động của các tổ chức thành viên, các huyện, thị xã, thành phố và cụm thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ động xây dựng nội dung, triệu tập và chủ trì tổ chức hội nghị định kỳ, hội nghị bất thường của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; duy trì họp Ban Thường trực, các buổi đọc báo buổi sáng và quán triệt nhiệm vụ đến cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; ký kết 15 chương trình phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức thành viên; hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân. Mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh bạn để vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; ký kết chương trình phối hợp với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Củng cố 3 hội đồng tư vấn và tạo điều kiện để các Hội đồng tư vấn hoạt động theo đúng quy chế, góp phần hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo các chuyên đề, đồng thời tham gia các hoạt động giám sát, phản biện khi có yêu cầu của Ban Thường trực.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội”;

Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “quy định MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”; Phối hợp tổ chức 247 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tăng cường công tác phối hợp, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; tổ chức 34 lượt đoàn kiểm tra công tác Mặt trận giữa và cuối nhiệm kỳ đối với Ban thường trực 17 huyện, thị xã, thành phố và cấp xã. Tăng cường hoạt động của 03 cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã góp phần quan trọng trong hướng dẫn, kiểm tra và nhân rộng những mô hình, cách làm hay từ các địa phương, cơ sở.

Năm năm qua, Ban Thường trực đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường trực đã tiếp nhận 11.965 văn bản đến; ban hành 4.593 văn bản (trong đó: 2.501 công văn, hướng dẫn; 261 kế hoạch, 638 quyết định, 765 báo cáo, 245 tờ trình, 183 văn bản của Đảng đoàn). Ban hành 62 quyết định chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận cấp huyện; kịp thời động viên khen thưởng 750 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận; thường xuyên củng cố sắp xếp bộ máy chuyên trách, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực đã tổ chức khảo sát, hội thảo xác định vị trí cơ quan Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1970-1975) và triển khai xây dựng bia di tích tại làng Đê Klah, xã Krong, huyện Kbang.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng chính phủ tặng 02 cờ Đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 02 cờ Đơn vị xuất sắc toàn diện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 225 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân, xét và trao tặng 645 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng 352 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

3/ Nguyên nhân đạt được:

- Ủy ban, Ban thường trực luôn phát huy dân chủ trong các hoạt động, hội nghị của Ủy ban, Ban Thường trực, chủ động xây dựng quy chế hoạt động và làm việc của Ủy ban, Ban Thường trực theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban; đề ra các giải pháp cụ thể để

nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực và phát huy sự tham gia của các vị Ủy viên Ủy ban.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn chủ động, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm các nội dung công tác mặt trận phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

- Các vị Ủy viên Ủy ban luôn chủ động, sáng tạo và tích cực triển khai chương trình hành động của Ủy ban, Ban Thường trực, cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân ở địa phương, lĩnh vực phụ trách mang lại những hiệu quả thiết thực.

III. HẠN CHẾ, TỒN TẠI

1. Hạn chế, tồn tại.

- Việc thực hiện quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực đôi lúc chưa đảm bảo về mặt thời gian, công tác chuẩn bị nội dung các văn bản có lúc còn chậm, nên việc tham gia của các vị Ủy viên Ủy ban góp ý vào các nội dung hội nghị Ủy ban còn hạn chế.

- Công tác phối hợp giữa Ban Thường trực và các tổ chức thành viên có lúc chưa đồng bộ, một số phong trào, cuộc vận động chưa đạt kết quả như mong muốn; Việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời.

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện tuy có chuyển biến, song việc tổ chức thực hiện có lúc còn chưa đồng bộ, một số nơi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân còn mang tính chung chung.

- Một số vị Ủy viên tham gia các kỳ họp chưa đầy đủ, chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy chế chưa kịp thời, do vậy ảnh hưởng tới hoạt động chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Một số vị ủy viên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cấp dưới triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban, Ban Thường trực có lúc, có nơi còn lúng túng.

2/ Nguyên nhân hạn chế, tồn tại.

- Trước yêu cầu phát triển của xã hội và khoa học công nghệ diễn ra nhanh chóng đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng được mở rộng và nâng cao, tuy nhiên hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, chưa theo kịp với thực tiễn đặt ra, các vị Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban thường trực tham gia nhiều ban chỉ đạo của tỉnh nên phần nào ảnh hưởng đến thời gian và nhiệm vụ công tác mặt trận.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã không ổn định; năng lực, trình độ một số cán bộ Mặt trận còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ thực tiễn hoạt động công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu đó là:

Bài học thứ nhất: Hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực phải bám sát với quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực, phát huy hết trách nhiệm, vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực đảm bảo sự đồng thuận cao, duy trì chế độ làm việc khoa học là cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực.

Bài học thứ hai: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong việc thực hiện quy chế hoạt động, làm việc của cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc mỗi cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả gắn với việc phân công nhiệm vụ cụ thể mỗi Ủy viên Ban Thường trực trong công tác tham mưu Ban Thường trực, Ủy ban các lĩnh vực phụ trách là cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Bài học thứ ba: Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên ủy ban trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân là cơ sở để xây dựng chương trình hành động của Ủy ban thiết thực, hiệu quả

Qua 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX kiểm điểm nghiêm túc trước Đại hội.

**TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH GIA LAI, KHÓA VIII**

